

**4. ท่านต้องรับของขวัญจากพระเจ้าด้วยตัว
ท่านเอง " คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า
พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจ
ของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชูประองค์ให้เป็นขึ้นมา
จากความตาย ท่านจะรอด ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็
นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็
นำไปสู่ความรอด เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า 'ผู้ใดที่
เชื่อในพระองค์นั้นก็จะได้ความอภัย' ...
เพราะว่า 'ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้
เป็นเจ้าก็จะรอด' "โรม 10:9-13**

เพื่อนที่รัก เมื่อพระเยซูพูดว่า "สำเร็จแล้ว"
ความรอดจากนรกก็พร้อมมอบให้ท่านแล้ว
เพียงแต่ท่านต้องรับของขวัญจากพระเจ้าโดยความ
เชื่อ โปรดขอของขวัญจากพระเจ้า พระองค์จะช่วย
ท่านกลับใจจากความไม่เชื่อและความบาปของท่าน
และเชิญพระองค์เข้าในใจของท่านให้เป็นพระ
เจ้าของท่าน ตั้งแต่บัดนี้ไป"



P.O. BOX 609 • YORK, SC 29745 • 803-684-1535
WWW.HOPETRACTS.ORG
It Is Finished! (Thai) Tract 422



สำเร็จแล้ว!

เมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ก็พูดว่า "สำเร็จแล้ว" ประโยคนี้ได้บันทึกไว้ใน พระธรรม ยอห์น 19:30 "เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเบรียมาแล้ว พระองค์ตรัสว่า "สำเร็จแล้ว" และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป" ความยุติธรรมของพระเจ้า ทำให้เห็นว่า คนบาปทุก ๆ คนต้องตาย และตกนรก แต่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนมนุษย์ พระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งนี้ ความรอดจากนรกนั้นได้มาโดยการไถ่ของพระเยซู ซึ่งพระองค์ทรงประสงค์จะประทานให้เราทุกคน

ในลูกา 23:39-43 ทำให้เรารู้จักกับ ผู้ร้ายสองคนที่ถูกตรึงไว้พร้อมกับพระเยซู ผู้ร้ายคนหนึ่งบอกว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในอาณาจักรของพระองค์" ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม" จริง ๆ ผู้ร้ายคนนี้ได้รับความรอดแล้วในวันนั้น เขาเคยใช้ชีวิตอย่างบาปช้า แต่เขาได้สารภาพบาปนั้นว่า "...เราก็อับกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำ..." ถ้าความรอดเกิดขึ้นเพราะการกระทำ หรือทางอื่นๆ นอกจากพระคุณของพระเจ้า ผู้ร้ายคนนี้อาจต้องตกในบึงไฟนรกเป็นแน่ "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ เพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้" เอเฟซัส 2:8-9

พระคัมภีร์บอกชัดเจนว่า พระเจ้าทรงมองการกระทำของมนุษย์เป็นเหมือนสิ่งใด "ข้าพระองค์ทุก

คนได้กลายเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่สะอาด และการกระทำอันชอบธรรมของข้าพระองค์ทั้งสิ้นเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรก" อิสยาห์ 64:6 ความรอดจากนรกอันเนื่องมาจากความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำนั้น ได้สำเร็จแล้ว

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรกก็คือ

1. ท่านเป็นคนบาป "เหตว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากสง่าราศีของพระเจ้า" โรม 3:23
2. ความบาปนั้นยอมมีโทษ "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย..." โรม 6:23 "ชีวิตที่กระทำบาปจะต้องตาย..." เอเสเคียล 18:20 ความตายนี้ ได้ถูกอธิบายไว้ในวิวรณ์ 20:14-15 "แล้วความตายและนรกก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ นี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ"
3. พระเยซู ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียว ได้ทรงใช้หนี้แทนท่าน "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" โรม 5:8 "เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" ยอห์น 3:16 "...แต่ของประทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" โรม 6:23 "พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแล้ว จะได้ดำเนินชีวิตตามความชอบธรรม ด้วยรอยเขียนของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย" 1เปโตร 2:24